



รักษ์ชุมชน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2551

www.pcd.go.th

เยาวชนร่วมใจ ลดน้ำเสีย
คืนน้ำใสให้เจ้าพระยา

บอร์ด สว. มีมติกำหนดรถยนต์ใหม่
มาตรฐาน **EURO 4**

หมุน อปท. จัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายจากชุมชน



ขอโน้มรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สมเด็จพระโสภาธิราชสวามิภักดิ์
ทรงพระคุณแก่บ้านเมืองเป็นเอกนภปริยาย
เป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทนำ

เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คพ. ได้มีโอกาสดลงพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งจากการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสื่อมวลชนท้องถิ่น เช่น วิทยุชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจนจนสถาบันการศึกษาต่างๆ พบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่างให้ความสำคัญกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐนำไปเผยแพร่ แต่ยังคงขาดความต่อเนื่องและไม่ครอบคลุมชุมชนทุกพื้นที่

โดยเฉพาะข้อเท็จจริงที่กำลังเกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการและถือเป็นเรื่องจริงจังของภาครัฐที่จะให้ความสำคัญกับการเข้าไปมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลดังกล่าว ส่วนข้อคิดเห็นและข้อมูลดังกล่าว คพ. จะนำมาปรับปรุงและพัฒนาแผนการทำงานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่อไป ด้วยตระหนักในภารกิจของการสร้างการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งความมุ่งมั่นดังกล่าวจะไม่เป็นเพียงความหวังที่ว่างเปล่าของชุมชนอีกต่อไป

คณะผู้จัดทำ

คณะที่ปรึกษา นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดี นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง รองอธิบดี นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ รองอธิบดี นางสาวชรีรา แสงศรี รักษาราชการแทนเลขาธิการกรม

บรรณาธิการ นายนิชกร คงเพชร **ผู้ช่วยบรรณาธิการ** นางสาวจุฑามาศ เอี่ยมสระศรี

กองบรรณาธิการ นางอังคณา จันอุไร นางกัญชลิ นาวิกภูมิ นางสาวนภวิศ บัวสรวง นางกนกวรรณ สุขสด นางสุภาพ ศรีจันทร์ นางสาวลัดดา จุลแสง นางจินตนา ทิรมงคล นางสาวอารวรรณ เฉลิมโอษฐ์ นางสาวอนุดา ทวีวัฒน์สิน นายชัย ปทุมานุสรณ์ นางสาวลินีนารัฐ วรรณศรี นางสาวกาญจนา สวยสม นายมนตรี หนูพิน นายวัชรระ พันธุ์ราวีกิจ นางสาวสุวิชา กัลยาณมิตร นางสาววิลาสินี วัฒนาวงศ์ดอน นางกาญจนา ดิรักษา นางสาวบรรจง ประภาณานันท์ นางสาวพัชรวรรณ แก้วก่า นายโกสุม เผือกทอง นายรุจเจอร์ด หมดหลี่




ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมมลพิษ

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีหลักเกณฑ์และเหตุผลให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมรับรู้การดำเนินงานของราชการ ตลอดจนสิทธิทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย และนำไปสู่การตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐ โดยมีเป้าหมายสุดท้ายในการพัฒนาไปสู่ระบบราชการที่โปร่งใสและการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล

กรมควบคุมมลพิษได้ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ตามมาตรา 9 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้โดยสะดวก และมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นการเฉพาะตลอดเวลาทำการ **มุ่งเน้นเปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น** นอกจากนี้ยังเปิดรับบริการผ่านเว็บไซต์ <http://www.pcd.go.th> จดหมายถึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2298 2024 หรือโทรสาร 0 2298 2085 และหากท่านได้รับบริการที่ไม่สะดวกหรือร้องเรียน สามารถดำเนินการได้ตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น หรือ

E-mail : director.g@pcd.go.th ได้อีกทางหนึ่ง

การดำเนินงานด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว นอกจากจะเป็นไปอย่างโปร่งใส ทั้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ และการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐแล้ว ยังเกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะและสังคมโดยทั่วไป อันจะเป็นผลให้ระบบบริหารราชการดำเนินไปตามหลักธรรมาภิบาลได้ ขณะเดียวกัน ประชาชนก็สามารถใช้สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและประเทศชาติโดยรวมต่อไป 

การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ประชาชน


ภายใต้การมีส่วนร่วมของ



เมื่อ ปี พ.ศ. 2550 ที่จังหวัดระยอง ประชาชนบริเวณปากคลองตากวน ได้ร้องเรียนกับกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กรณีเกิดน้ำสีดำคล้ำ มีกลิ่นเหม็น และทิ้งคราบสีแดงเข้มตลอดแนวสันเขื่อนของปากคลองตากวนและคลองสาขา สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการอาชีพประมง คพ. จึงดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุอย่างทันที พบว่าปากคลองตากวนมีค่าความเป็นกรดที่ต่ำผิดปกติ ซึ่งเกิดจากการลักลอบทิ้งสารละลายซึ่งมีกรดไฮโดรคลอริกเป็นองค์ประกอบ

คพ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเร่งแก้ปัญหาและหาทางฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ จากกรณีการเกิดน้ำทะเลสีแดงสนิมบริเวณปากคลองตากวน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อเท็จจริง เพื่อหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูคลองตากวนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ คพ. ยังสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการด้านการตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่ายที่ประชาชนสามารถนำไปปฏิบัติได้



จากการรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งเครือข่ายร่วมระหว่างภาครัฐกับประชาชนเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในพื้นที่พบว่าประชาชนมีความเข้าใจต่อการทำงานของ คพ. มากขึ้น แต่การตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะเกิดประสิทธิภาพต้องอาศัยทักษะด้านวิชาการ อุปกรณ์และงบประมาณในการดำเนินการ โดย คพ. จะนำผลสรุปจากกิจกรรมดังกล่าวไปใช้แก้ปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุดต่อไป 





คพ. หนุน อปท. จัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายจากชุมชน

จากปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยที่มีความรุนแรงได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการจัดการขยะมูลฝอย และที่ผ่านมานั้น การจัดสรรงบประมาณจะเน้นการลงทุนในระบบการจัดการขยะขั้นสุดท้าย แต่ในส่วนขององค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบยังขาดความพร้อม ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากรที่ชำนาญ และความพร้อมในการบริหารจัดการ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จึงกำหนดนโยบายแผนการจัดการ เพื่อผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้จะมีแผนการดำเนินงานของชุมชนรวม 6 ด้าน ผลักดันให้ อปท. มีแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมลด คัดแยกขยะ นำมารีไซเคิล นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพ



ให้มีบริการเก็บขนขยะมูลฝอย บริหารจัดการขยะในลักษณะรวมศูนย์ มีการให้บริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยร่วมกับท้องถิ่นใกล้เคียง ป้องกันการปนเปื้อนของปริมาณโลหะหนักต่อคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

คพ. เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความร่วมมือจากชุมชน จึงได้จัดอบรม “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”



“
ในปีนี้มีแผนการดำเนินงาน
ของชุมชนรวม 6 ด้าน
ผลักดันให้ อปท.
มีแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
ลด คัดแยกขยะ นำมารีไซเคิล

”
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการจัดการกากของเสียและสารอันตราย และนางเปรมฤดี ชามพูนท นายกรัฐมนตรีนครพิชญ์โลก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครพิชญ์โลก” ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลทั้ง 23 แห่ง เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด รวมทั้งสิ้น 80 คน นับเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น และถือเป็นประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาได้จริงจนประสบผลสำเร็จ



บอร์ดสิ่งแวดล้อม มีมติ ให้นำมันเชื้อเพลิงและรถยนต์ที่ผลิตใหม่ เป็นไปตามมาตรฐาน EURO 4



นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.สวล.) มีมติบังคับให้คุณภาพน้ำมันและรถยนต์ที่ผลิตใหม่ได้มาตรฐาน EURO 4 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ซึ่งจะช่วยลดการระบายมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะการลดกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิงถึง 7-10 เท่า จะส่งผลให้มลพิษในบรรยากาศลดลง ทั้งนี้จากการประเมินผลการลดกำมะถันในน้ำมันดีเซลในเบื้องต้นเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร จะช่วยลดฝุ่นละอองสู่บรรยากาศได้ถึง 1,732 ตันต่อปี ระดับฝุ่นละอองในบรรยากาศลดลงถึง 4.05 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นมูลค่าผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยที่ลดลงถึง 22,680 – 56,700 ล้านบาท/ปี

การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นมาตรการที่สำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นระยะ เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและให้สอดคล้องกับการปรับปรุงมาตรฐาน



“
ในปี 2555
คุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
และรถยนต์ที่ผลิตใหม่
ต้องได้มาตรฐาน EURO 4
ซึ่งเราจะได้น้ำมันเชื้อเพลิง
และรถยนต์ที่สะอาด
เพื่อคุณภาพอากาศและ
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
”



การระบายไอเสียจากรถที่ผลิตขึ้นใหม่โดยอ้างอิงมาตรฐานของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลทั่วโลก และสอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ ส่งผลให้ยานพาหนะใหม่ในประเทศไทยมีการระบายมลพิษน้อยลงและมีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายที่จะให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกต่างประเทศ และเป็นศูนย์กลางการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงในเอเชีย จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงและรถยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน EURO 4 โดยน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ เพิ่มข้อกำหนดสารโอเลฟิน ไม่สูงกว่าร้อยละ 18 โดยปริมาตร ลดสารตะกั่วจากไม่สูงกว่า 0.013 กรัม/ลิตร เป็นไม่สูงกว่า 0.005 กรัม/ลิตร ลดกำมะถันจาก

ไม่สูงกว่า 500 ส่วนในล้านส่วน เป็นไม่สูงกว่า 50 ส่วนในล้านส่วน และลดสารเบนซินจากไม่สูงกว่าร้อยละ 3.5 เป็นไม่สูงกว่าร้อยละ 1.0 โดยปริมาตร ส่วนน้ำมันดีเซล เพิ่มข้อกำหนดคุณภาพ Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) ไม่สูงกว่าร้อยละ 11 โดยน้ำหนัก ปรับลดปริมาณกำมะถันจากไม่สูงกว่า 350 ส่วนในล้านส่วน เป็นไม่สูงกว่า 50 ส่วนในล้านส่วน และเพิ่มค่าซีเทนและดัชนีซีเทนจากไม่ต่ำกว่า 47 หน่วย เป็นไม่ต่ำกว่า 50 หน่วย

สำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศเริ่มมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2526



โดยมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นลำดับ ได้แก่ การลดสารตะกั่วในน้ำมันเบนซิน การลดปริมาณกำมะถันในน้ำมันเบนซินและดีเซล การลดปริมาณสารก่อมะเร็งในน้ำมันเบนซินและดีเซล เป็นต้น โดยการลดสารตะกั่วในน้ำมันเบนซินส่งผลให้ระดับตะกั่วในพื้นที่กรุงเทพมหานครลดลงอย่างชัดเจน และจากมาตรการลดกำมะถันในน้ำมันดีเซลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และการใช้รถยนต์มาตรฐาน EURO 3 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นมาตรการส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครลดลงอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และในปี 2555 คุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงและรถยนต์ที่ผลิตใหม่ต้องได้มาตรฐาน EURO 4 ซึ่งเราจะได้น้ำมันเชื้อเพลิงและรถยนต์ที่สะอาดเพื่อคุณภาพอากาศและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น



เยาวชนร่วมใจ

ลดน้ำเสีย คืนน้ำใสให้เจ้าพระยา

“

แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายเศรษฐกิจของประเทศไทย โครงการนี้จึงเป็นการสร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมบรรณรงค์รักษาคุณภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยให้เยาวชนเป็นสื่อกลาง

”



เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ ดร.ปัญญา แก้วกียูร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการ

เจ้าพระยา ผ่านโครงการ “เยาวชนร่วมใจลดน้ำเสีย คืนน้ำใสให้เจ้าพระยา” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท บางจากฯ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ “ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้เจ้าพระยา” ด้าน ดร.อนุสรณ์ กล่าวว่า บริษัท บางจากฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน เป็น

และเอกชนร่วมบรรณรงค์รักษาคุณภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยให้เยาวชนเป็นสื่อกลาง และที่สำคัญเกิดการพัฒนากการเรียนการสอนด้านการจัดการมลพิษทางน้ำที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ

คพ. ขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำ



การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมแถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนร่วมใจลดน้ำเสีย คืนน้ำใสให้เจ้าพระยา” ณ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายศักดิ์สิทธิ์ เปิดเผยว่าจากพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2550 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีความเสื่อมโทรมจนอยู่ในขั้นวิกฤต และทรงขอให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา คพ. ได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์ไปปฏิบัติ โดยจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ

วันสิ่งแวดล้อมโลก บริษัท บางจากฯ ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยทุกสิทธิ์ที่ประชาชนเดิมน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก ในวันที่ 5 มิถุนายน จะบริจาคเงิน 50 สตางค์ หรือ ประมาณ 3 ล้านบาทสมทบให้ คพ. นำไปสนับสนุนโรงเรียนระดับมัธยมต้นในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติในการลดการใช้ น้ำ การจัดการน้ำเสียและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ เมื่อมีความรู้และประสบการณ์ สามารถเป็นต้นแบบพร้อมถ่ายทอดให้กับโรงเรียนอื่นทั่วประเทศ

นายสุพัฒน์กล่าวว่า แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายเศรษฐกิจของประเทศไทย โครงการนี้จึงเป็นการสร้างเครือข่ายภาครัฐ

เจ้าพระยา หรือลำน้ำและคลองสาขาที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาภายในระยะทาง 5 กิโลเมตร ในจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ สมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนร่วมใจลดน้ำเสีย คืนน้ำใสให้เจ้าพระยา ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนโครงการและด้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ขอใบสมัครได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ www.pcd.go.th และ www.inno.obec.go.th หรือโทร 0 2298 2264





โครงการถ่ายทอดความรู้ “แนวคิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม”

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551 นางมิ่งขวัญ วิทยารังสฤษฎ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการถ่ายทอดความรู้ “แนวคิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม” ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งจากภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การดำเนินงาน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และให้เกิดความตระหนักถึงการมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม



คพ. ร่วมทำกิจกรรมสังคม

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2551 นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้นำเจ้าหน้าที่ร่วมทำกิจกรรมสังคมในวันหยุดราชการ ร่วมทำบุญ แจกกล้าไม้ ปลูกป่าเนื่องในวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้แห่งชาติ ณ บริเวณวัดหนองแพ้ว วัดมาบตาพุด และในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีนายสุนทร รัตนวราหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมผู้บริหาร พนักงานนิคมฯ ชาวบ้าน และนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุด ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทดแทนการตัดต้นไม้ทำลายป่า และทำให้อุณหภูมิของโลกดีขึ้น



ห้องปฏิบัติการ คพ. ก้าวสู่มาตรฐาน ISO 17025

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551 นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดป้าย ISO 17025 ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลองหก จังหวัดปทุมธานี ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน มอก.17025 กระทรวงอุตสาหกรรม



การเสริมสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของสารไดออกซินและพีวแรนต่อสาธารณชน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานการแถลงข่าว “โครงการเสริมสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของสารไดออกซินและพีวแรนต่อสาธารณชน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดพิษภัย และแนวทางการป้องกัน



ลดวิกฤตโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิดสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2551 “ลดวิกฤตโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิดสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ” ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2551 เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และให้สังคมรับรู้และเกิดความตระหนักร่วมกันถึงความจำเป็นในการลดภาวะโลกร้อน ด้วยการเปลี่ยนวิถีการผลิตและบริโภค



บางปะกงสดใส อุตสาหกรรมร่วมใจพัฒนา

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551 นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ เสมงคณิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสรุปผลโครงการ “บางปะกงสดใส อุตสาหกรรมร่วมใจพัฒนา” ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมชุมชน ภายใต้แผนการบริหารจัดการลุ่มน้ำบางปะกงอย่างบูรณาการ ณ โรงแรมวังธารา แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา



ปฏิทิน คพ.

เดือนกรกฎาคม

- วันที่ 5 กรกฎาคม 2551 สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตรายจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของสารไดออกซินและฟิวแรนต่อสาธารณชน ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา เวลา 10.00 – 17.00 น.
- วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2551 สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตรายจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของสารไดออกซินและฟิวแรนต่อสาธารณชน ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 10.00 – 17.00 น.
- โครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำชาเทียมพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2551 เวลา 15.30 - 17.30 น. ณ ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เดือนสิงหาคม

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจำแนกและตรวจสอบการขนส่งของเสียอันตรายและสารอันตราย รุ่นที่ 5 ประจำปี 2551 ให้กับเจ้าหน้าที่ภาคทำเรือของรัฐและเอกชน ตัวแทนเรือสายการเดินเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการจำแนกและติดตามตรวจสอบรวมทั้งป้องกันการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายและสารอันตรายที่ผิดกฎหมาย ระหว่างวันที่ 3 – 25 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมโคซี่ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี



สายด่วน 1650

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากอุบัติเหตุสารเคมี
- รับแจ้งเรื่องร้องเรียนมลพิษ
- ให้บริการข้อมูลการระงับภัยสารเคมีเบื้องต้น



เลือกใช้บริการอยู่หรือศูนย์บริการที่มีป้ายคลินิกไอเสียมาตรฐาน รับประกันคุณภาพ ให้บริการและปลอดภัยจากไอเสียเครื่องยนต์



รักษ์ชุมชน

เรียน



ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตเลขที่ 32/2538 ไปรษณีย์สามเสนใน

รู้จักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน

ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2298 2082-84 โทรสาร 0 2298 2085